



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพทโทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "หมออินเตอร์"เจอกระแสต้านหนัก

"หมออินเตอร์" วุ่นเจอแรงต้านอย่างหนัก สช.ออกโรงเตรียมเปิดผลโพลล์ พร้อมจัดสัมมนาชำแหละว่าจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ "หมออำพล" ชี้ต้องดูให้รอบคอบเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางนโยบายผลิตแพทย์ในไทยหรือเปล่า อธิการบดี มศว จะแพทยสภาไม่ให้เกียรติอนุมัติก่อนสภามหา'ลัย "หมอสมศักดิ์" สงสัย สช.ค้ำหน้าทำไม อ้างให้หลักสูตรผ่านทำตามหน้าที่ "จूरินทร์" ชี้ถ้าเปิดต้องไม่กระทบกับภาพรวมการผลิตแพทย์

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สช.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหาร สช. กล่าวถึงกรณีทีแพทยสภาอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรั ภาควาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ว่า ในประเด็นนี้ สช.กำลังพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้มีความคิดเห็นทีหลากหลาย และทราบมาว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทีมี นพ.มงคล ฒ สงขลา เป็นประธาน ทีจะเปิดรับความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ ในวันที่ 9 ก.พ. ซึ่ง สช.พร้อมรับความคิดเห็น และ สช.จะส่งตัวแทนไปร่วมประชุมเรื่องนี้กับแพทยสภาในวันที่ 11 ก.พ.

"เบื้องต้นผมเห็นว่ การดำเนินการใดๆ ก็ตามจะต้องไม่กระทบต่อการผลิตแพทย์เพื่อดูแลสาธารณสุขสำหรับคนไทยในปัจจุบัน" นายจूरินทร์กล่าว

นพ.ไพจิตรั วราชิต ปลัด สช. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สช.เคยทำหนังสือยืนยันไม่เห็นด้วยกับการจัดทำหลักสูตรแพทย์นานาชาติ เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งคล้ายกับกรณีการเปิดหลักสูตรแพทย์ของ ม.รังสิตก่อนหน้านี้ ทีมีการวิจารณ์อย่างหนักเช่นกัน และในวันที่ 11 ก.พ. ตนจะร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการแพทยสภาด้วยตนเอง

นพ.อำพล จิตาวัฒน์ เลขาธิการ สช. ว่า ในฐานะที สช.เป็นกลไกด้านสาธารณสุข จึงจะเปิดเวทีสาธารณะ "การผลิตแพทย์นานาชาติ สังคมได้อะไร" ในวันที่ 9 ก.พ. เวลา 9.30-12.00

น. ที่โรงแรมริชมอนด์ เพื่อให้แสดงความเห็นกันอย่างรอบด้าน ส่วนตัวมองว่า แม้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นแค่การอนุมัติหลักสูตรใหม่หลักสูตรหนึ่ง แต่ความจริงเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตแพทย์ของเมืองไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรดูให้รอบด้าน

"แน่นอนว่าตามขั้นตอนการอนุมัติต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยด้วย แต่ทางแพทยสภาที่มีบทบาทสำคัญจะมองเป็นบทย่อยว่าเป็นเพียงผู้อนุมัติหลักสูตรว่าได้มาตรฐานหรือไม่อาจไม่เพียงพอ เพราะนโยบายการผลิตแพทย์ของเมืองไทยที่เน้นการผลิตแพทย์เพื่อสนองคนไทยในชนบท ยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ใดๆ ก็ควรตอบสนองนโยบายดังกล่าว อีกทั้ง สช. ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดว่าการใช้ทรัพยากรของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐก็ควรจะทำเพื่อคนไทยในชนบท" เลขาธิการ สช. กล่าว

ส่วนทางแพทยสภาต้องทบทวนเรื่องนี้หรือไม่ นพ.อำพลกล่าวว่า ต้องขึ้นอยู่กับทางแพทยสภา เพราะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ส่วนเวทีสาธารณะที่จะเปิดขึ้นและจะมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ซึ่ง สช. ได้ร่วมทำกับเอแบคโพลล์ ขณะนี้ สช. ได้เปิดช่องทางรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ [www.nationalhealth.or.th](http://www.nationalhealth.or.th) และหมายเลขโทรศัพท์ 089-0035-590

ด้าน ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติ แต่เป็นหลักสูตรปกติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แพทยสภามีหน้าที่รับรองว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ไม่เข้าใจว่าจะคัดค้านอะไร

"เราอยากให้หมอไทย พูดภาษาอังกฤษได้ทุกคน เพราะในอนาคตเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะตำราและความรู้ใหม่ๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด" นายกแพทยสภา กล่าว

**ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นแนวคิดของนายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แต่ความจริงแล้วหลักสูตรนี้ยังไม่ได้เข้าสู่อำนาจพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเลย แถมยังมีเสียงคัดค้านทั้งจากคณาจารย์และองค์กรแพทย์มาโดยตลอด ในฐานะอธิการบดีได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้หารือในเรื่องนี้กับทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกและข้อยุติ**

"คณบดีคณะแพทยศาสตร์ก็ต้องรับฟัง และต้องตอบคำถามของสภามหาวิทยาลัยให้ได้ ทั้งเรื่องงบประมาณบุคลากรผู้สอน การใช้ทุนเป็นอย่างไร แต่ที่น่าแปลกใจอย่างมากก็คือในช่วงแรกแพทยสภาไม่เห็นด้วยมีคำถามและข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมาย แต่ไม่นานมานี้ก็กลับผ่านซึ่งผมในฐานะอธิการบดี มศว ขอตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการทำงานของแพทยสภาว่ามีสิทธิ์

พิจารณาและมีมติในเรื่องหลักสูตรได้อย่างไร และที่สำคัญควรจะให้เกียรติทางสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาหลักสูตรด้วย".